



## ประกาศกรมปศุสัตว์

### เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ตามประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าสอบประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ครั้งที่ ๑ ความรู้ และครั้งที่ ๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ (ครั้งที่ ๓ โดยวิธีการสัมภาษณ์) วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯตามรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ	สกุล
๑	๑.	นายเอกพงศ์	สุวรรณพงศ์
๒	๓	นายนันทมนัส	ฉิมพลี
๓	๒	นายกัมพล	นพศรี

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปดังกล่าวจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อและบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้วแต่กรณีและในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีนี้เป็นถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลากำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่กำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเรียกให้ผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามลำดับเลขที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมปศุสัตว์